

Số: /BC-UBND

Hương Trà, ngày 23 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về một số chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Kính gửi: Đoàn Giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-ĐDBQH, ngày 11/12/2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về một số chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” (viết tắt là Nghị quyết 43/2022/QH15); UBND thị xã Hương Trà kính báo cáo tình hình triển khai thực hiện như sau:

I. Công tác triển khai thực hiện các Đề án, kế hoạch triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của UBND tỉnh

UBND thị xã đã chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai các Đề án, Kế hoạch của UBND tỉnh như:

- Kế hoạch triển khai Đề án “Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025”; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 10/3/2022 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới năm 2022 - 2025.

- UBND thị xã thành lập 03 Tổ công tác do Chủ tịch UBND thị xã, các Phó Chủ tịch UBND thị xã làm Tổ trưởng để tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng, tập trung hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đôn đốc tiến độ triển khai trong và ngoài ngân sách trên địa bàn thị xã.

II. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15

1. Đánh giá tác động về thực hiện chỉ tiêu phục hồi, phát triển và tăng trưởng kinh tế năm 2023

Năm 2023, thị xã có 8/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 03 chỉ tiêu không đạt

so kế hoạch đề ra¹. Nhìn chung trong năm 2023, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về khả năng tiếp cận nguồn vốn vay, đơn hàng sụt giảm; thị trường bất động sản đóng băng, nhiều dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách triển khai chậm tiến độ; chưa có nhiều dự án sản xuất tạo động lực mới cho ngành công nghiệp,... đã tác động rất lớn đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là tác động trực tiếp đến khả năng hoàn thành các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước... của thị xã nhưng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt của UBND thị xã; trong đó, đã tập trung tháo gỡ và kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn. Nhờ vậy, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế xã hội của thị xã vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 ước tăng khoảng 8,8% so với năm 2022 tuy không đạt so kế hoạch thị xã giao nhưng cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân chung tỉnh là 7,03%; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, là điểm đến thu hút nhiều nhà đầu tư; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của các cấp Chính quyền được nâng lên trở thành động lực và sức mạnh to lớn cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra góp phần xây dựng Hương Trà trở thành đô thị năng động của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- *Khu vực công nghiệp - xây dựng*: Giá trị sản xuất đạt 4.670 tỷ đồng, tăng khoảng 8,7% so với năm 2022. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn có sản lượng tăng so năm trước cụ thể như: đá xây dựng (6,32%), phân vi sinh (5,13%), ghé đan sợi nhựa (14,13%), bàn đan sợi nhựa (12,36%), gạch nung (8,5%), bê tông thương phẩm (5,39%), nhang (5,73%), hàng may mặc (3,25%), nhang xuất khẩu (5,73%), xi măng (3,52%), sản phẩm clanke (3,88%), gỗ xẻ các loại (6,0%)... Giá trị xuất khẩu năm 2023 ước đạt khoảng 17,3 triệu USD².

- *Khu vực dịch vụ*: Trong năm 2023, tình hình thương mại tăng trưởng khá; nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao, hàng hóa dồi dào, đa dạng luôn đáp ứng kịp thời cho người dân. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 2.375 tỷ đồng, tăng khoảng 10,1% so năm 2022. Đã có 375 hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ đăng ký thành lập mới.

- *Khu vực nông, lâm, thủy sản*, sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 568 tỷ đồng, tăng khoảng 4,6% so năm 2022. Năng suất lúa ước đạt 62,74 tạ/ha, tăng 9,16 tạ/ha so với năm 2022. Tổng đàn gia

¹ Bao gồm 03 chỉ tiêu không đạt: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, trường đạt chuẩn quốc gia..

² Gồm các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu như: bàn ghé nhựa xuất khẩu, nhang, mũ nón...

súc, gia cầm duy trì đảm bảo theo kế hoạch. Trong năm 2023, đã trồng được 695ha rừng tập trung, 22.500 cây phân tán và chăm sóc 2.096 ha rừng từ các năm trước. Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ước đạt 2.035 tấn, trong đó khai thác đạt 240 tấn, nuôi trồng 1.795 tấn. Diện tích ao nuôi trồng thủy sản 95ha, đạt 111,7% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, đã thành lập mới 01 HTX, toàn thị xã hiện có 21 HTX.

4. Đánh giá về công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội

UBND thị xã đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; nhất là tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022 trên địa bàn thị xã là 4,721 tỷ đồng.

5. Đánh giá về công tác GPMB dự án trọng điểm quốc gia đường cao tốc Cam Lộ - La sơn qua địa bàn thị xã Hương Trà:

Tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn thị xã Hương Trà có tổng chiều dài tuyến **24,0** km (trong đó: đường cao tốc **20,2** km, tuyến thay thế đường Tránh tại phường Hương Hồ và xã Hương Thọ **3,8** km); Tổng diện tích ảnh hưởng **138,9**ha. Số hộ ảnh hưởng giải phóng mặt bằng hơn **700** hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, trong đó: hộ tái định cư **39** hộ (trong đó: **32** hộ chính và **07** hộ phụ). Cụ thể:

- + Xã Hương Thọ: 07 hộ chính và 02 hộ phụ.
- + Phường Hương Xuân: 16 hộ chính và 04 hộ phụ.
- + Phường Hương Văn: 06 hộ chính.
- + Phường Hương Vân: 03 hộ chính và 01 hộ phụ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác GPMB UBND thị xã Hương Trà đã chỉ đạo đơn đốc đẩy nhanh tiến độ GPMB, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật kịp thời bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh) tổ chức thực hiện thi công đảm bảo theo tiến độ, kế hoạch đề ra.

6. Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách cụ thể:

Về các chính sách tài khóa: UBND thị xã đã Chỉ đạo Chi Cục Thuế Hương Điền; các Ngân hàng nông nghiệp&PTNT, Ngân sách chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại triển đảm bảo đúng quy định của Trung ương, Tỉnh về chính sách miễn, giảm thuế;hính sách tín dụng cho vay tạo việc làm và tiêu dùng, phát triển sản xuất, cho vay thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ

tiền thuê nhà...đảm bảo phát triển sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã

7. Thực hiện các dự án thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế:

Đối với các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế trên địa bàn thị xã do các đơn vị khác làm chủ đầu tư cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra như: dự án nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị y tế phường Hương Văn, Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa Bình Điền và một số dự án quan trọng khác.

8. Kết quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ của Tỉnh

Ngoài các chính sách hỗ trợ của Trung ương; thị xã Hương Trà triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh như: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới; chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã; chính sách hỗ trợ đầu tư, chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ,...

III. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

Sau gần 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; trong bối cảnh tình hình gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; UBND thị xã, các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; vì vậy, kinh tế - xã hội của Thị xã đã phục hồi tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết các ngành, lĩnh vực. (i) Năm 2022, đã có 10/11 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GTSX) đạt 14,1%,. (ii) Năm 2023, đã có 8/11 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 8,8%; cao hơn bình quân của tỉnh (7,03%).

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

*** Triển khai chương trình cho vay chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP**

- Đối với cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề: Hiện nay, chưa có văn bản hướng dẫn trong việc xác định đối tượng thiếu đất sản xuất, đặc biệt đối với các hộ có nhiều loại đất nên ảnh hưởng đến tiến độ xác định đối tượng thụ hưởng đối với các hộ chuyển đổi nghề theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP tại các xã.

- Đối với cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và vùng được liệu quý còn nhiều vướng mắc: Việc trồng được liệu quý phải đảm bảo phù hợp

với thổ nhượng, khí hậu,...do đó, quá trình lựa chọn giống được liệu gặp nhiều khó khăn nên đến nay vẫn chưa có dự án được phê duyệt.

* Thị trường Bất động sản đóng băng, gặp khó khăn trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến việc cấp tín dụng ngân hàng.

IV. Kiến nghị, đề xuất:

Trên địa bàn thị xã, các doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn lực tài chính hạn hẹp, năng lực cạnh tranh thấp; tình hình kinh doanh một số doanh nghiệp còn khó khăn. Vì vậy, kính đề nghị Đoàn Giám sát đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

UBND thị xã Hương Trà kính báo cáo Đoàn Giám sát./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Các phòng, ban thị xã;
- VP: LĐ và CV;
- Lưu VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**